

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) : กรมกิจการพลเรือนทหาร ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำในการบูรณาการและอำนวยความสะดวกด้านกิจการพลเรือนกับเหล่าทัพ ทุกภาคส่วน และมิตรประเทศ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน

กลุ่มงาน บก.ทท. : ๑. การพิทักษ์ รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. การป้องกันประเทศ ๓. การรักษาความมั่นคงของรัฐ ๔. การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ ๕. การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน ๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

กลุ่มงาน	๑. การพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	๒. การป้องกันประเทศ	๓. การรักษาความมั่นคงของรัฐ	๔. การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ	๕. การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน	๖. การพัฒนาองค์กร
ประสิทธิผลตามกลุ่มงาน	สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการปกป้องและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ เป็นที่ศรัทธาและเทิดทูนของประชาชน	กรมกิจการพลเรือนทหารมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการอำนวยความสะดวกในการป้องกันประเทศ ทั้งยามปกติและยามสงคราม ได้รับความเชื่อมั่นจากเหล่าทัพ ส่วนราชการ นอก กท. และประชาชน	ประเทศเกิดความมั่นคงภายในทุกมิติ ประชาชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีจิตอาสา/จิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา มีความศรัทธายอมรับ และสนับสนุนกิจการของกองทัพ	กองทัพประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจการทางทหารของกองทัพไทย ลดความเสี่ยงจากการเกิดภัยคุกคามจากนอกประเทศ และเป็นที่ยอมรับของรัฐบาล	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกล	กำลังพลผู้ปฏิบัติงานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อนุมัติงาน หาข้อมูลวางแผน สร้างระบบงาน มีทักษะในการหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา มีความรู้ที่เพียงพอในหลักของศาสนา หน่วยงานกองเป็น Digital officer ระบบงานเป็น Digital มีการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เต็มรูปแบบ
คุณภาพการให้บริการ	พัฒนามาตรฐานการ ปจว. และ พชส. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ พัฒนาแนวทางการสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริให้ทันสมัยและมีชื่อเสียงในหมู่ประชาชน	ปรับปรุงแผนและ รปจ. ในการอำนวยความสะดวกและปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือนการ ปจว. พชส. ให้เป็นมาตรฐาน ทั้งยามปกติและยามสงคราม	พัฒนามาตรฐานการ ปจว. พชส. เพื่อส่งเสริมความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในสถาบันทหาร ปรับปรุงมาตรการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง การมีส่วนร่วมปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	พัฒนา รปจ. และวิธีการปฏิบัติการร่วมกับมิตรประเทศในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีร่วมกัน สามารถทำการฝึกและปฏิบัติการร่วมกันได้เป็นอย่างดี	พัฒนามาตรฐานความจำเป็นพื้นฐานของชุมชน และรวบรวมข้อมูลสถานภาพของชุมชน	จัดทำมาตรฐานสมรรถนะกำลังพล จัดทำแผนการอบรมเพื่อให้ได้มาตรฐานดังกล่าว ดำเนินการตาม EA Blueprint บก.ทท. นำระบบ PMQA มาใช้ในการดำเนินงาน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติการ	๑. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนามาตรฐานการ ปจว. และ พชส. รวมถึงการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒. ขออนุมัติจัดทำคู่มือมาตรฐานดังกล่าว ๓. แจกจ่ายคู่มือมาตรฐาน จัดการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติตามมาตรฐานแก่หน่วยปฏิบัติ	๑. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแผนและ รปจ. ในการอำนวยความสะดวกและปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือนการ ปจว. พชส. ทั้งในยามปกติและยามสงคราม ๒. ขออนุมัติจัดทำรูปเล่มแผนและ รปจ. ดังกล่าว ๓. แจกจ่ายเล่มแผนและ รปจ. จัดการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติตามแผนและ รปจ. แก่หน่วยปฏิบัติ	๑. จัดประชุมพัฒนามาตรฐานการ ปจว. และ พชส. เพื่อส่งเสริมความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ พัฒนามาตรฐาน/กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง การมีส่วนร่วม และพัฒนามาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. ขออนุมัติจัดทำคู่มือมาตรฐานดังกล่าว ๓. แจกจ่ายคู่มือมาตรฐาน จัดการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติตามมาตรฐานแก่หน่วยปฏิบัติ	๑. ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง/พัฒนาแผน รปจ. และวิธีการปฏิบัติการร่วมกับมิตรประเทศ ๒. ขออนุมัติจัดทำรูปเล่มแผนและ รปจ. ดังกล่าว ๓. แจกจ่ายเล่มแผนและ รปจ. จัดการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติตามแผนและ รปจ. แก่หน่วยปฏิบัติ	๑. รวบรวมข้อมูลและจัดทำมาตรฐานความจำเป็นพื้นฐานของชุมชน ๒. ขออนุมัติจัดทำคู่มือมาตรฐานดังกล่าว ๓. แจกจ่ายเล่มคู่มือแก่หน่วยปฏิบัติและหน่วยที่เกี่ยวข้อง ๔. รวบรวมข้อมูลสถานภาพชุมชนจากหลายแหล่งรวมทั้งจากชุมชนโดยตรง เพื่อความครบถ้วนและรอบคอบ	๑. รวบรวมข้อมูลและจัดทำมาตรฐานสมรรถนะกำลังพล ๒. จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อให้ได้มาตรฐานที่กำหนด ๓. ดำเนินการตาม EA Blueprint บก.ทท. ๔. สร้างการรับรู้ระบบ PMQA แก่ผู้บริหาร ๕. ทดลองนำระบบ PMQA มาใช้ในการดำเนินงาน